

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรณานนคร
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรณานนคร

ผู้มาประชุม

๑. นายสุดใจ	ทิพม่อม	ประธานสภาเทศบาล
๒. นางสาวยุภักดิ์	ทองพิทักษ์	รองประธานสภาเทศบาล
๓. นายพิทยา	นนตะเสน	สมาชิกสภาเทศบาล
๔. นายชัยชาญ	วุฒิสาร	สมาชิกสภาเทศบาล
๕. นายควง	นาระคล	สมาชิกสภาเทศบาล
๖. จำสึบตรี โพธิ์ทอง	บาลนาคม	สมาชิกสภาเทศบาล
๗. นายสนั่นจิต	ไชยชมภู	สมาชิกสภาเทศบาล
๘. นางสมัย	เพชรพรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล
๙. นายปราสาท	ยมแสน	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐. นายจรัส	กาญจน์ศรี	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. นายกี	ตันเชื้อ	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒. นายบุญจันทร์	นำสุย	สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสมยศ	ศรีสอาด	นายกเทศมนตรีตำบลพรณานนคร
๒. นางจรัสรัตน์	กัณฑาสุระ	รองนายกเทศมนตรีตำบลพรณานนคร
๓. นายเลิศคม	ศรีพรหม	รองนายกเทศมนตรีตำบลพรณานนคร
๔. นายเมคิน	สุวรรณรงค์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพรณานนคร
๕. นายวีระพงษ์	นนตะเสน	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพรณานนคร
๖. ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา	กุลอ๊ก	ปลัดเทศบาลตำบลพรณานนคร/ เลขานุการสภาเทศบาล
๗. นายศักดิ์ชัย	คำสว่าง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐. นางกุลประภา	ศรีสอาด	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๑. นางสาวจำเนียร	บุญโคดม	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นางนิตยา	รัตนวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๙. นายจิระพงษ์	สังวร	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๑๐. นายศรณะรามค์	ทอนรินทร์	นายช่างโยธาอาวุโส
๑๑. นางสาวปองใจ	ปากเมย	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๑๒. จำเอก นรินทร์	สุวรรณไทรย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๓. นางสาวเกตุวดี	หลักทอง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียน สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลพรหมานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยอำเภอพรหมานคร ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมัยวิสามัญ ดังนี้

ประกาศอำเภอพรหมานคร

เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ด้วยเทศบาลตำบลพรหมานคร มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลตำบลพรหมานคร จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนดประชุมในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมานคร เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลพรหมานครพิจารณาอนุมัติรับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอายุการใช้งานเกิน ๒๐ ปี จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จึงขออนุญาตนายอำเภอพรหมานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

นายอำเภอพรหมานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลตำบลพรหมานคร อาศัยอำนาจในมาตรา ๒๖ วรรค ๑ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ,ข้อ ๓๖(๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพรหมานคร อำเภอพรหมานคร จังหวัดสกลนคร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

นายวิชาญ อธิติฤกษ์มงคล

นายอำเภอพรหมานคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

กระผมขอดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุตใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้
- เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในเทศบาลตำบลพรหมานนคร จึงขอแนะนำ
ต่อที่ประชุมทราบ คือ นางสาวเกตุวดี หลักทอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายสุตใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า เอกสารรายงานการประชุม
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำและได้จัดส่งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี
จะขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม -ไม่มี-

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมานนคร สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณารับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุตใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงการ
พิจารณารับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายเลิศคม ศรีพรหม รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบล
พรหมานนคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานนคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้มาชี้แจงต่อที่ประชุม ด้วยมีความจำเป็นในการดำเนินในกิจการตาม
อำนาจ ๗ หน้าของเทศบาล จึงได้เสนอการพิจารณารับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รหัส ศพล ๐๓-๐๖ รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อบาดาลแบบหมุน ยี่ห้อ HINO/ FM1MNKA

หลักการ

รับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอายุการใช้งานเกิน ๒๐ ปี แต่มีสภาพยังพอใช้งานได้
รหัส ศพล ๐๓-๐๖ รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อบาดาลแบบหมุน ยี่ห้อ HINO/ FM1MNKA จากศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ คัน

เหตุผล

เทศบาลตำบลพรหมานนคร ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการเป็นส่วนรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพรหมานนคร เป็นไปตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับความต้องการในการ
ให้บริการกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งผลการพิจารณาโอน
เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่
มท ๐๖๐๘/ว๔๘๘๖ ลงวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๕ ให้เทศบาลตำบลพรหมานนคร รับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัย รหัส
ศพล ๐๓-๐๖ รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อบาดาลแบบหมุน ยี่ห้อ HINO/ FM1MNKA จำนวน ๑ คัน

จึงเสนอขอให้สภาเทศบาลตำบลพรรณานครได้พิจารณาเห็นชอบเนื่องจากทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันที่ต้องซ่อมแซม บำรุงรักษาที่ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลตำบล
พรรณานคร ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๒ ให้
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนด
ใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ ในกรณีที่มิใช่ผู้ซื้อพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ที่
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม เชิญครับ

นายพิทยา นนตะเสน สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล
ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมี
ความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการเจาะบาดาลแต่กระผมกลัวว่าจะไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมบำรุง
เพราะอายุการใช้งานของเครื่องจักรเกิน ๒๐ ปีแล้ว และภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงที่มากพอสมควร จึงนำ
เรียนเพื่อทราบ

นายชัยชาญ วุฒิสาร สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล
ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
คิดเห็นว่ายังไม่คุ้มค่าต่อการที่จะเอามาซ่อมบำรุงและใช้ประโยชน์ได้ไม่หลากหลายในการให้บริการแก่พี่น้อง
ประชาชน จึงนำเรียนเพื่อทราบ

นายควง นาระคล สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล
ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ
นำเรียนต่อที่ประชุมว่าจากที่พิจารณาเอกสารรูปภาพแล้วไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะ
ซักถาม เชิญครับ

ที่ประชุม -ไม่มี-

มติที่ประชุม - มีมติไม่เห็นชอบรับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รหัส ศพล ๐๓-๐๖ รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อบาดาลแบบหมุน ยี่ห้อ HINO/ FM๑MNKA
จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอเรียนเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงญัตติขอความเห็นชอบการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เชิญครับ

นางจรีรัตน์ กัณหาสุระ รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล ตำบลพรหมานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้มาแถลงญัตติต่อที่ประชุม ดังนี้

หลักการ

องค์การบริหารจังหวัดสกลนคร เป็นกลไกหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริมผลักดันให้การขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ให้มีความต่อเนื่องเกิดเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการและกำหนดพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เกิดการยอมรับจากภาคประชาชน ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมและตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสกลนคร”

เหตุผล

เพื่อรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้วิธีการและกำหนดพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เกิดการยอมรับจากภาคประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/๐๗๕๗๘ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม เชิญครับ

ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา กุลอ๊ก ปลัดเทศบาล/เลขาธิการสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน รวมถึงเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามใน MOU ร่วมกันทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร รวมถึงเทศบาลตำบลพรหมานคร โดยอ้างอิงกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๑๔ ขั้นตอน และเสนอต่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการกำจัดขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนหนึ่งของแนวทางการปฏิบัติ

นายควง นาระคล สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย เพราะข้อมูลยังไม่ชัดเจนรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ด้วยครับ

นางสาวยุภักดิ์ ทองพิทักษ์ รองประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภา เทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ให้ชัดเจนกว่านี้ก่อนที่จะให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ เพราะในส่วนของ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย อีกทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายจะเข้ามาเกี่ยวพันด้วย

นางกุลประภา ศรีสอาด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงในเบื้องต้นของโครงการนี้เมื่อย้อนกลับไปช่วงที่ผ่านมาครั้งที่มีการแบ่งโซนพื้นที่ใน การทิ้งขยะและได้ร่วมลงนามใน MOU รวมกลุ่มระหว่าง อปท. เรื่องการทิ้งขยะในขณะนั้น แล้วได้มีการเสนอ ของงบประมาณจัดทำบ่อขยะรวม จากการรวมกลุ่มของ อปท. และจัดเก็บค่าบริการในการนำขยะไปทิ้งโดย คีตราสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่ม MOU ในขณะนั้น จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มของ อปท. ร่วมลงนามใน MOU ในครั้งนี้เพื่อเสนอของงบประมาณเงินอุดหนุนต่อไป เพราะปัจจุบันบ่อขยะที่ อำเภอฟังโคนมีปริมาณขยะที่มาก จนเกินไปและมีการชำรุดของบ่อขยะรวม อีกทั้งเกิดการร้องเรียนจากประชาชนในระแวกใกล้เคียง จึงได้มีการ หาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้ซึ่งหน่วยงานของเราเคยเป็นสมาชิกเดิมที่เคยลงนามร่วมใน MOU อยู่แล้วนั้น และทางกลุ่มจึงได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานของเราเข้าร่วมลงนาม และจะเสนอของงบประมาณเงินอุดหนุนต่อไป

นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ แสดงความคิดเห็นในโครงการนี้ว่า ขอมอบให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประสานกับทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพร้อมทั้งขอรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ก่อน และขอเลื่อนระเบียบวาระนี้ ออกไปก่อนรอให้ทราบข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้จึงค่อยเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบใหม่อีก ครั้ง ขอขอบคุณครับ

นายสุดใจ ทิพน้อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารและท่าน สมาชิกที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม ขอเชิญ ครับ

ที่ประชุม -ไม่มี-

-ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติของที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม มีมติให้ชะลอการพิจารณาเห็นชอบเรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบการ รวมกลุ่มพื้นที่ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้นำเข้าเสนอให้สภา เทศบาลพิจารณาเห็นชอบในการประชุมสมัยถัดไป จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม เชิญครับ

นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยมีความจำเป็นในการโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จึงได้เสนอญัตติการโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

หลักการ

เทศบาลตำบลพรหมานคร ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโดรนพ่นยาเกษตร จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการนี้แล้ว จึงขอโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ได้แก่ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อโคมไฟถนน LED แบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๖๐ ชุด ราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ไฟฟ้า โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

๑. แผง Solar Cell ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline (ปรับเปลี่ยนได้)
๒. ชุดดวงโคม LED ไม่น้อยกว่า ๕๐ วัตต์ ทำมุมกระจายแสง ๑๒๐ องศา
๓. ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ทำงานโดยเปิดเองเวลากลางคืนด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัว และปิดเองในตอนเช้าหรือเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
๔. แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ฟอสเฟส LifePo๔
๕. ดวงโคมให้ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูเมน

เหตุผล

เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลพรหมานคร ไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่เพียงพอตามจุดเสี่ยงหรือเส้นทางสัญจรทำให้เกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม เชิญครับ

นายพิทยา นนตะเสน สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสอบถามในเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดโคมไฟถนน LED แบบพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท นั้นเป็นราคาที่รวมกับเสาโคมไฟที่จะใช้ในการติดตั้งด้วยหรือไม่

นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก เรื่อง โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ในจำนวนราคา ๕,๐๐๐ บาท นั้นไม่รวมเสาเหล็กที่ใช้ในการติดตั้ง

จำليبตรี โพธิ์ทอง บาลนาคม สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมีความคิดเห็นว่าคุ่มค่าและประชาชนได้รับผลประโยชน์เพราะบางพื้นที่แสงสว่างยังไม่เพียงพอ

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม ขอเชิญครับ

ที่ประชุม -ไม่มี-

- ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ท่านใดมีเรื่องที่จะหารือต่อที่ประชุมขอเชิญครับ

นายเลิศคม ศรีพรหม รองนายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาล ตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอแจ้งรายรับและรายจ่ายที่ใช้ในการเปิดศูนย์เด็กเล็กที่บ้านหนองทุ่มหนองอ้อ ดังนี้

- รายรับ

๑. จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงไข่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบะทองนาหัวช้าง จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๒. จากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพรรณานครและชาวบ้านหนองทุ่มหนองอ้อ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๒๐ บาท

๓. จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จำนวนเงิน ๗๐๐ บาท

๔. จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร จำนวนเงิน ๑,๗๐๐ บาท

รวมรายรับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๑๓,๘๒๐ บาท

- รายจ่าย

เป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๙,๕๖๐ บาท

- ยอดคงเหลือทั้งหมด ๔,๒๖๐ บาท

ซึ่งในส่วนของเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายได้มอบให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองทุ่มหนองอ้อ เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต่อไป

นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ นำเรียนต่อที่ประชุมทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้กระผมมีแนวความคิดเน้นเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรและผู้สูงอายุ จึงขอ นำเรียนต่อที่ประชุมทราบ

นายศักดิ์ชัย คำสว่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ นำเรียนต่อที่ประชุมซึ่งกระผมมองว่าเป็นการที่ดีในเรื่องนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีในการลดและบรรเทา ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเน้นการพึ่งพาตัวเอง สร้างแหล่งอาหารเองภายในครัวเรือนและต้องเป็นเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครัวเรือนประชาชน ซึ่งหน่วยงานจะเริ่มสร้างแหล่งเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมายครอบครัวตัวอย่างของครัวเรือน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและวางแผนเรื่องส่งเสริมการตลาดสร้างแหล่งการค้าให้ชุมชนต่อไป

นายกวี ดันเชื้อ สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ นำเรียนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ผมมีความประสงค์แจ้งย้ายสายไฟพาดดับพร้อมทั้งหลอดไฟส่องสว่างบริเวณถนนบางเส้นทาง ในบ้านหนองแวง

นางสาวยุภักดิ์ ทองพิทักษ์ รองประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอ นำเรียนปรึกษาต่อที่ประชุมเรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองทุ่มหนองอ้อ เนื่องจากโต๊ะรับประทานอาหารของเด็กนักเรียนมีจำนวนน้อย และคับแคบ เด็กนักเรียนนั่งรับประทานอาหารได้ไม่สะดวกสบาย จึงขอ นำเรียน เพื่อให้พิจารณาด้วย

นายชัยชาญ วุฒิสาร สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอ นำเรียนปรึกษาต่อที่ประชุมเรื่อง การแห่ต้นเทียนพรรษากระผมมีแนวคิดอยากผลักดันให้เป็นประเพณีของอำเภอพรรณานิคม ให้ทุกตำบลได้เข้าร่วมในประเพณีด้วย

นายปราสาท ฮมแสน สมาชิกสภาเทศบาล กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมมี เรื่องนำเรียนต่อที่ประชุม กระผมเห็นด้วยและยินดีอย่างยิ่งกับแนวคิดนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีในการส่งเสริมเรื่องการเกษตร แต่กระผมขอฝากเรื่องวิทยากรที่จะมาให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำเกษตร

นายสมยศ ศรีสอาด นายกเทศมนตรี กล่าวว่า เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร ฝ่ายบริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระทบขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก ดังนี้

๑. เรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับสายไฟขาดดับเทศบาลไม่สามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้า ในเรื่องของหลอดไฟส่องสว่างนั้นสามารถดำเนินการได้เลย จะมอบให้กับทางกองช่างได้สำรวจและดำเนินการต่อไป

๒. เรื่องต้นเทียนพรรษานั้น กระทบจะนำเรื่องนี้เข้าปรึกษากับท่านนายอำเภอพรรณานิคมต่อไปครับ

๓. เรื่องการเกษตรเกี่ยวกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ นั้นกระทบขอปรึกษาหารือในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

นายสุดใจ ทิพม่อม ประธานสภาเทศบาล กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้ตอบข้อสงสัยของท่านสมาชิก ท่านใดมีข้อหารืออีกหรือไม่

ที่ประชุม - ไม่มี-

ถ้าไม่มี กระทบขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จำเอก



(นรินทร์ สุวรรณไตรย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี



(วัฒนา กุลอักษ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลพรรณานคร

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมนี้เมื่อวันที่.....กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวยุภักดิ์ ทองพิทักษ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพิทยา นนตะเสน)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยชาญ วุฒิสาร)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร

สภาเทศบาลตำบลพรหมานคร ได้รับรองรายงานการประชุมนี้เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายสุตใจ ทิพม่อม)

ประธานสภาเทศบาลตำบลพรหมานคร